

ธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจกัมพูชายังคงขยายตัวในระดับสูง

๑. ธนาคารโลกได้คาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของกัมพูชา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะลดลงเล็กน้อย เนื่องจากค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ้นและมูลค่าการส่งออกสินค้าประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอในกัมพูชาลดลง รวมถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับประเทศในปีหน้า โดยธนาคารโลกได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในกัมพูชาจะขยายตัวร้อยละ ๖.๘ ในปีนี้ ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ ๖.๙ ในเดือนพฤษภาคม

๒. การส่งออกสินค้าสิ่งทอชะลอตัวลงสู่ระดับที่ร้อยละ ๕.๔ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๐ เทียบกับร้อยละ ๘.๔ ในปี ๒๕๕๙ ถือว่ามีความเป็นไปได้ในเชิงบวก ประกอบกับตลาดสินค้าที่ร้อนจัดได้รับการลดลงเนื่องจากการเติบโตของสินค้าในช่วงกลางปีอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๒ เทียบกับร้อยละ ๒๕.๘ ในช่วงเดียวกันของปี ๒๐๑๖ และการเติบโตของเงินฝักยังคงแข็งแกร่ง โดยมีเงินฝักในภาคธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบเป็นรายปี

๓. หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงและแปซิฟิก กล่าวว่า ความไม่แน่นอนดังกล่าวอาจขัดขวางการลงทุนจากต่างประเทศและการถดถอยทางการเมืองอาจทำให้การลงทุนชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม กัมพูชามีโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่องได้ โดยอุตสาหกรรมสิ่งทอจำเป็นต้องยกระดับห่วงโซ่คุณค่าไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและใช้นวัตกรรมมากขึ้น มีการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความสำเร็จในการส่งออก เนื่องจาก ตลาดส่งออกของกัมพูชามีการพึ่งพาอุตสาหกรรมสิ่งทอมากเกินไป เห็นได้ชัดจากอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของกัมพูชาลดลง

๔. นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำธนาคารโลกในประเทศกัมพูชา กล่าวว่า มีสัญญาณที่ดีที่กัมพูชาจะประสบความสำเร็จในการกระจายการส่งออก เพราะถึงแม้ว่าการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะชะลอตัว แต่ก็ได้รับการชดเชยบางส่วนด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดเล็ก โดยสิ่งที่กัมพูชาต้องดำเนินการต่อคือการพัฒนาประสิทธิภาพในการแข่งขัน และการลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ

๕. หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยธุรกิจกัมพูชา กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกัมพูชา เช่น บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยกระจายการส่งออกไปยังต่างประเทศ และแม้ว่าภาคอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะยังคงรักษาความสำคัญทางเศรษฐกิจกัมพูชาอย่างน้อยอีก ๑๐ ปี แต่ความพยายามในการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนในกัมพูชา ซึ่งตามรายงานจากธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจกัมพูชาจะกลับมาเติบโตในอัตราร้อยละ ๖.๙ ในปีหน้า

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

ความคิดเห็นของสำนักงานฯ

๑. สำนักงานฯ มีความคิดเห็นตามที่ธนาคารโลกได้คาดการณ์ไว้ว่ากัมพูชาจะยังคงรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ได้ในอัตราร้อยละ ๖.๘-๗.๐ แม้ว่ากัมพูชาจะพึ่งพาการผลิตภายในประเทศจากอุตสาหกรรมประเภทสิ่งทอมากเกินไป ทำให้ภาคการผลิตไม่มีความมั่นคงมากพอ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

๒. ในประเด็นทางด้านการเมืองที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้า ทางสำนักงานฯ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของกัมพูชามากนัก เนื่องจากเหตุการณ์การเลือกตั้งจะอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงจนเกินไปและรัฐบาลสามารถควบคุมได้

๓. หากกัมพูชาต้องการที่จะให้ภาคการผลิตของประเทศมีเสถียรภาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น กัมพูชาจะต้องกระจายการลงทุนหรือส่งเสริมการผลิตไปยังภาคการผลิตส่วนอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยง และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วย เพื่อสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของภาคการผลิตภายในประเทศ และยังถือเป็นการส่งเสริมการส่งออกของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของกัมพูชาในอนาคต

๔. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับร้อยละ ๖-๗ ถือว่าอยู่ในระดับสูงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกัมพูชา รวมถึงค่าแรงขั้นต่ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของใช้ตกแต่งบ้าน ฯลฯ ที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกหรือการลงทุนมายังกัมพูชา

.....

ที่มา : Phnom Penh Post
(ข่าวรายสัปดาห์ ๒-๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ